

**CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VẬT CẢNH TỈNH THÁI BÌNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Phong trào sinh vật cảnh ngày càng phát triển**



Nhà vườn tiêu biểu của nghệ nhân Nguyễn Văn Oai, xã Tân Lập (Vũ Thư).

Thành lập năm 1993, trải qua 5 kỳ đại hội, Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phát triển phong trào SVC vừa thỏa mãn thú chơi của hội viên vừa đáp ứng nhu cầu thương mại SVC của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, SVC từ thú vui cá nhân đã dần hình thành một nghệ mang lại thu nhập ổn định cho các hội viên.

Toàn tỉnh hiện có 199 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội SVC, trong đó 176 hội SVC xã, phường, thị trấn được thành lập theo Nghị định số 45, có tư cách pháp nhân. Ông Lai Quang Miên, Chủ tịch Hội SVC tỉnh chia sẻ: Cơ cấu thành phần hội viên rất đa dạng, ở độ tuổi lứa tuổi, ngành nghề. Hiện nay, tỷ lệ hội viên đã được phát triển gần 90% tổng số hội viên toàn tỉnh, trong đó 176 hội viên được phong tặng nghệ nhân SVC Thái Bình, 12 hội viên là nghệ nhân SVC Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, thiết thực động viên, khích lệ lòng say mê sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy phong trào SVC ngày càng phát triển, các cấp hội đã tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, dạy nghề cho hàng nghìn hội viên. Đồng thời, trên 300 đoàn với 7.000 lượt hội viên đã được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình SVC trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tháng 3/2018, Tỉnh hội đã tổ chức đoàn công tác tham quan, học tập, trao đổi thương mại với Hiệp hội Bonsai Nhật Bản và năm 2019 đón đoàn đại biểu Hiệp hội Bonsai Nhật Bản sang thăm, làm việc với Hội. Năm 2019, Hội SVC tỉnh có 10 tác phẩm dự triển lãm Bonsai châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15

tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bộ ba cây sanh cổ của nghệ nhân SVC Trần Văn Mạnh, xã Đông Hoàng (Tiển Hải) đạt giải phong cách. Xác định phát triển kinh tế SVC là nhiệm vụ trọng tâm, toàn tỉnh hiện có 3.223 hội viên làm kinh tế SVC dưới nhiều hình thức khác nhau. Hàng năm, các hội viên đẩy mạnh sản xuất nhiều sản phẩm như: đào, quất, hoa các loại, tạo dáng các loại cây cảnh nghệ thuật, giao lưu thương mại tiêu thụ sản phẩm để SVC sớm trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao. Trong đó, 12 hội viên đã thành lập công ty chuyên sản xuất, kinh doanh về SVC, 715 hội viên xây dựng trang trại, nhà vườn có giá trị hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Trung tâm SVC tỉnh do nghệ nhân SVC Việt Nam Trần Thanh Phúc quản lý có doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng, chuyên sản xuất mẫu mã, khuôn chậu độc đáo, được nhiều địa phương trong và ngoài nước đặt hàng tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho 20 công nhân. Trước thách thức, khó khăn do dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, Hội SVC tỉnh khuyến khích hội viên chuyển đổi mô hình sản xuất, hướng vào những cây truyền thống đặc trưng của Thái Bình như sanh cổ, sanh Nam Diễn, mộc hương, tùng la hán... Bên cạnh đó, chú trọng thay đổi, cải tiến loại hình, phát triển cây cảnh nghệ thuật tầm trung, mini, đa dạng hóa các chất liệu cây phố.

Tham gia bảo tồn giá trị văn hóa trong lĩnh vực SVC, Hội SVC tỉnh chú trọng phối hợp chăm sóc, bảo vệ cây cổ thụ, giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa với tinh thần "Nông thôn mới - hồn quê Việt"; đồng thời, động viên, hướng dẫn các tổ chức xã hội và hội viên phát triển SVC ở nơi công cộng như trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, trường học, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ... Ông Lai Quang Miên cho biết: Đến nay, các cấp hội đã phối hợp chăm sóc, bảo vệ 754 cây cổ thụ, trong đó có 50 cây được Trung ương Hội công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam. Nhiều địa phương đã tổ chức lễ đón bằng công nhận rất trang trọng, gắn với các lễ hội, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và con em xa quê tham gia. Là hoạt động diễn ra thường niên, triển lãm SVC tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) luôn thu hút hàng trăm hội viên, mỗi năm trưng bình có trên 500 tác phẩm SVC tiêu biểu trưng bày. Năm 2020, triển lãm SVC tại đây được xem là sân chơi quy mô nhất từ trước đến nay cho những người yêu thích cây cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình với trên 1.000 cây cảnh các loại được giới thiệu, trong đó có nhiều cây độc về thể dáng, lâu niên... trị giá hàng tỷ đồng đã thu hút người dân và du khách đến thưởng thức. Ông Trần Văn Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật chùa Cáo, huyện Vũ Thư chia sẻ: Các tác phẩm đem đến trưng bày tại triển lãm luôn có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đạt đến trình độ cao, chuyên nghiệp. Nhiều tác phẩm đạt các tiêu chí "cổ - kỳ - mỹ", thể hiện tâm huyết của tác giả, bởi vậy đã đạt giải qua các triển lãm. Thông thường, chúng tôi đem đến triển lãm những cây có giá trị cao và cây cổ cũng mong học hỏi, giao lưu với các câu lạc bộ khác và người chơi cây cảnh. Bên cạnh đó, Hội SVC

tỉnh đã tham gia nhiều cuộc triển lãm, lễ hội, festival SVC tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo đạt giải, được đánh giá cao. Các triển lãm SVC không chỉ tạo niềm hứng khởi cho hội viên mà còn là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp văn hóa, đưa SVC phát triển trong quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới nhưng vẫn giữ hồn quê Việt.

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Hội SVC tỉnh được tặng 4 bằng khen của Trung ương Hội SVC Việt Nam; 90 lượt tổ chức hội và 436 lượt hội viên được các cấp, ngành, tổ chức khen thưởng. Nhiệm kỳ tới, các cấp hội nỗ lực đưa SVC trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Từ đó, tạo thêm việc làm và thu nhập, góp phần giữ gìn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái.

TU ANH

**Ông Nguyễn Văn Mừng, Chủ tịch Hội SVC huyện Quỳnh Phụ**



Với trên 1.900 hội viên, Hội SVC huyện Quỳnh Phụ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gắn việc phát triển SVC với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đóng góp, ủng hộ tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhiều gia đình hội viên đã hiến tặng cây cổ thụ, hùn non bộ cho các công trình công cộng trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ là thú chơi, kinh tế SVC toàn huyện hàng năm ước đạt trên 30 tỷ đồng, trong đó 21 nhà vườn SVC được Tỉnh hội vinh danh nhà vườn tiêu biểu, 2 nhà vườn được Trung ương Hội công nhận nhà vườn tiêu biểu cấp quốc gia.

**Ông Lê Thế Triền, Chủ tịch Hội SVC xã Đông Xá (Đông Hưng)**



Phần đông hội viên SVC xã Đông Xá coi SVC là một nghề có tính đặc thù, đã phát huy được giá trị kinh tế cho gia đình và tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Hiện nay, trong xã 6 hội viên đã có nhà vườn trồng hoa, ươm cây giống; 14 hội viên trồng, chăm sóc và chế tác cây cảnh nghệ thuật; 9 hội viên trồng hoa lan; 5 hội viên nuôi chim, cá cảnh... Trong đó, hội viên Nguyễn Thế Tiến đã chế tác hàng trăm tác phẩm nghệ thuật. Thời gian tới, tổ chức hội tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò tập hợp những người yêu SVC, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

**Ông Tạ Quốc Đại, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ chim họa mi hát**



Sinh hoạt trong Hội SVC tỉnh có 3 câu lạc bộ chim cảnh. Các thành viên trong mỗi câu lạc bộ luôn đoàn kết, gần bó, tích cực học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm theo đúng tinh thần Điều lệ Hội. Với 108 hội viên sinh hoạt trong toàn tỉnh, Câu lạc bộ chim họa mi hát đã có nhiều hoạt động thiết thực gây dựng đam mê như thường xuyên tổ chức duyệt chim, tổ chức các cuộc thi nội bộ và giao lưu mở rộng với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì vậy, nhiều hội viên đã đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi toàn quốc, Câu lạc bộ được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh ở khu vực phía Bắc.

**CÔNG VĂN SỐ 2341/SYT-NVY, NGÀY 17/10/2021 CỦA SỞ Y TẾ**  
**Hướng dẫn quản lý, kiểm soát người đến, về tỉnh**  
**thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyển môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, Công văn số 8718/BYT-DP, ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch Covid-19; Công điện số 10/CD-UBND, ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn quản lý, kiểm soát người đến, về tỉnh như sau:

- Quy định chung
  - Tất cả người dân khi đến, về Thái Bình từ các địa phương khác
    - Người dân khi về đến địa phương, khai báo y tế ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương (trước khi về nhà/nơi lưu trú) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu không khai báo y tế ngay mà để lấy lan dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trạm y tế có trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các đối tượng nguy cơ.
    - Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch của tỉnh.
    - Trong thời gian theo dõi y tế khi có triệu chứng ho, sốt, đau rất nặng, khó thở... phải báo ngay với y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định.
  - Phân 2 nhóm đối tượng đối với người đến, về tỉnh để quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19:
    - Nhóm 1: Người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến, về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến, về tỉnh).
    - Nhóm 2: Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19.
- Các quy định cụ thể
  - Đối với người đến, về từ vùng dịch cấp độ 1 (màu xanh), cấp độ 2 (màu vàng). Thực hiện nghiêm túc các quy định chung và tự theo dõi sức khỏe.

2.2. Đối với người đến, về từ vùng dịch cấp độ 3 (màu cam)
 

- Người thuộc nhóm 1: thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 7; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
- Người thuộc nhóm 2: thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
- Các trường hợp đặc biệt (như: thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa) đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 3 nếu lưu trú/cư trú tại tỉnh thì thực hiện:
  - Người thuộc nhóm 1: theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh; xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.
  - Người thuộc nhóm 2: cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tính từ ngày đến, về

tỉnh; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.
 

- Người đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ), các vùng cách ly y tế (phong tỏa):
  - Người thuộc nhóm 1: Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
  - Người thuộc nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 14 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.
  - (Đối với người có tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng).
  - Các trường hợp đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ) hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa)

mà không khai báo y tế với chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương, khi được phát hiện phải thực hiện cách ly y tế tập trung, phải trả chi phí cách ly tập trung và xét nghiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây lan dịch bệnh.
 

- Các trường hợp đặc biệt (thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa) từ vùng dịch cấp độ 4 (màu đỏ) khi vào tỉnh, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện quy định chung, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh (Đối với các trường hợp vào tỉnh để thực hiện công vụ hoặc đến làm việc tại Thái Bình thì phải có quyết định cử đi công tác hoặc giấy mời về làm việc của cơ quan, doanh nghiệp, người vận chuyển hàng có giấy tờ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải). Các trường hợp trên lưu trú/cư trú tại tỉnh thì phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như sau:
  - Người thuộc nhóm 1: theo dõi sức khỏe tại nhà

**HƯNG HÀ**  
**Nông dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới**



Mô hình trồng thanh long vàng của nông dân Nguyễn Hồng Sơn, thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh (Hưng Hà) tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài địa phương.

Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp hội nòng dãn trên địa bàn huyện Hưng Hà triển khai sâu rộng. Hội viên nhiệt tình hưởng ứng với những phân việc, công trình cụ thể, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hơn 10 năm trước, ông Vũ Quốc Khánh là người đầu tiên ở xã Hồng Nhất thuê lại ruộng của người dân trong thôn để trồng thanh long. Ông chọn giống thanh long ruột đỏ, tuy sai quả nhưng quả bé, mẫu mã không đẹp, con thanh long ruột trắng rất nặng suất nhưng không được thị trường ưa chuộng. Trần trở về điều này, ông Khánh quyết định lại tạo hai giống thanh long với nhau để cho ra giống thanh long ruột đỏ với năng suất, chất lượng cao hơn. Cứ đều đặn từ 12 giờ đêm ông đi từng gốc thanh long để thụ phấn cho hoa. Kiên trì sau 3 năm, giờ đây thanh long nhà ông đã có hình thức đẹp như thanh long ruột trắng nhưng chất lượng lại ngon như thanh long ruột đỏ. Ông Khánh chia sẻ: Đến nay gia đình tôi đã có gần 2 mẫu thanh long với hơn 1.200 gốc, mỗi năm mang về cho gia đình hơn 600 triệu đồng. Thanh long ruột đỏ là giống dễ trồng nhưng đòi hỏi nhiều công chăm sóc, người trồng phải am hiểu kỹ thuật cũng như cách xử lý để cây ra hoa quanh năm, có như vậy mới đem lại năng suất cao và giữ được cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

Cũng như ông Khánh, gia đình nông dân Nguyễn Hồng Sơn, thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh chọn giống thanh long vàng để phát triển kinh tế. Nhận thấy thị trường trong tỉnh, trong huyện thanh long đỏ đã chiếm lợi thế, ông Sơn quyết định nhập giống cây thanh long vàng từ Israel về để trồng. Trên diện tích 4ha, ông trồng 100.000 cây thanh long và cây giống, năm 2020 mô hình của ông xuất bán hơn 50 tấn quả với giá 200.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí ông thu về hơn 3 tỷ đồng từ việc bán quả và cây giống. Ông Sơn cho biết: Thay vì tốn nhiều tiền cho việc xây trụ cao để trồng thanh long, gia đình tôi làm thêm giàn để cây có thể leo, đồng thời xây trụ cách trụ 2,5m, luống cách luống 3m bảo đảm cho việc tưới, tiêu, chăm sóc cây được thuận lợi. Chính cách làm này đã giúp các thanh long của gia đình tôi phát triển tốt hơn từ 2 - 2,5 lần giống thanh long khác.

Ông Khánh, ông Sơn là hai trong rất nhiều hội viên nông dân tiên phong thi đua được Hội Nông dân huyện Hưng Hà khen thưởng trong năm 2020. Ông Trần Hữu Đích, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà cho biết: Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện với tư duy dám nghĩ dám làm đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, tích tụ ruộng đất, hình thành nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hội viên ngày càng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng đầu tư phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, dưa lưới, chăn nuôi con đặc sản như nhím, lợn đen... mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình hội viên.

Hội Nông dân huyện đã tin cậy với các ngân hàng hơn 153 tỷ đồng cho hơn 4.000 gia đình hội viên vay phát triển sản xuất. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt cán bộ, hội viên về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, kỹ thuật chăn nuôi thủy sản. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hội Nông dân huyện đóng góp trên 5,5 tỷ đồng, gần 5.000 ngày công cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm mương và nâng cấp 18,5km đường giao thông nông thôn, củng cố hóa 17,2km kênh mương. Hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua việc duy trì 75 tổ tự quản về an ninh trật tự; vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; trao 390 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ.

Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" lồng ghép với xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa gắn với thị trường nhằm nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TIẾN DAT